

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5798/UBND-KT

*Bình Dương, ngày 13 tháng 11 năm 2019*

V/v triển khai thực hiện của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 8/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp. Thủ Dầu Một.

Quán triệt chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững từ Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2004), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (2012) đến Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững(2017), tỉnh luôn đặt “phát triển bền vững” là mục tiêu hàng đầu và luôn nằm trong quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua từng thời kỳ và được UBND tỉnh triển khai lồng ghép trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm và hàng năm.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận như tổng sản phẩm GRDP tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, thu chi ngân sách chặt chẽ, khu vực công nghiệp - dịch vụ tăng trưởng khá, giảm nghèo hiệu quả, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, dịch vụ y tế ngày càng đa dạng và hiện đại...nhưng nhận thức về phát triển bền vững của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân còn chưa thật sự đầy đủ và có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ còn chưa chặt chẽ...cụ thể như hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế hiện nay vẫn đang “chạy theo” hạ tầng kinh tế, công tác bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Để tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia đến năm 2030 nói chung và của Bình Dương nói riêng, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các cấp tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ sau:

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh và các UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;

Xây dựng lộ trình và lồng ghép hiệu quả, hợp lý các mục tiêu phát triển bền vững vào xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cho giai đoạn 2021 - 2025; trong đó cần đặc biệt quan tâm việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về xã hội, môi trường, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển con người, giữ gìn bản sắc văn hóa.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực nghiên cứu, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép vào nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và khả thi.

2. UBND tỉnh chủ trì cùng các ngành có liên quan tăng cường phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tổ chức các diễn đàn, đối thoại về phát triển bền vững.

3. Chậm nhất ngày 15 tháng 12 hàng năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 1477/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức thực hiện nghiêm văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.

**CHỦ TỊCH**

**Đã ký: Trần Thanh Liêm**